

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Số: /ĐDBQH-VP

THÔNG BÁO

Kết luận của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, chủ trì hội nghị và kết luận:

Trong năm qua, được sự phối hợp, hỗ trợ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cùng với sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, góp phần để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Một số kết quả nổi bật như: việc góp ý xây dựng chính sách, pháp luật và các vấn đề quan trọng của đất nước được đại biểu chuẩn bị chu đáo, thảo luận, tranh luận, chất vấn sôi nổi tại nghị trường. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, đẩy mạnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Hoạt động khảo sát, giám sát từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời kiến nghị khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2024, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung công việc quan trọng sau:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác góp ý xây dựng chính sách, pháp luật của Quốc hội. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề để thảo luận sâu đối với các dự án Luật, các chính sách có liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách. Đối với các Hội nghị lấy ý kiến góp ý luật, đề nghị các cơ quan, đơn vị dự đúng thành phần, chuẩn bị ý kiến góp ý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động, kịp thời phản ánh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến địa phương, ngành, lĩnh vực quản lý đến Đoàn đại biểu Quốc hội đề đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ các Bộ, Ngành Trung ương xem xét tháo gỡ kịp thời.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phối hợp với Đoàn đại

biểu Quốc hội tạo điều kiện cho các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật.

2. Công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc chọn nội dung, thời gian giám sát để tránh trùng lặp nội dung hoặc các đoàn giám sát tập trung cùng một thời điểm, nhằm giảm áp lực cho các đơn vị chịu sự giám sát. Nếu cùng nội dung giám sát, Đoàn giám sát có thể sử dụng kết quả giám sát của các cơ quan khác.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát, qua giám sát phải tìm ra những mặt làm được, những mặt tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh hoặc đề xuất bổ sung, sửa đổi về cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hợp. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan giám sát, trách nhiệm thực hiện các kết luận giám sát, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề, theo đối tượng. Đề nghị các Ngành, đơn vị, địa phương mời đầy đủ thành phần cử tri tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, chú ý mời những người am hiểu tình hình, có khả năng phản ánh, kiến nghị những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

4. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan chức năng đúng theo quy định; thông tin kịp thời các văn bản phản hồi, trả lời của các cơ quan Trung ương đến các cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trên các phương tiện truyền thông để cử tri theo dõi, nắm bắt thông tin.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp trân trọng thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND; UBND; BTT.UBMTTQVN Tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Các Sở, Ngành Tỉnh;
- TT.HĐND; UBND; BTT.UBMTTQ cấp huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Trần Văn Sáu